

\*

Số 42-HD/BTGTU

Lai Châu, ngày 26 tháng 10 năm 2020

## HƯỚNG DẪN

### **Báo chí tuyên truyền Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng**

Thực hiện Hướng dẫn số 26-HD/BTGTW, ngày 13/10/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn như sau:

#### **I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

Giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, trí thức, văn nghệ sỹ trong tỉnh nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội nghị; đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua từ đó thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa, văn nghệ trong giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 2045.

Tuyên truyền những ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, chia sẻ của các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sỹ, quyết tâm đồng hành với dân tộc, với sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thông qua tuyên truyền, cổ vũ, động viên đội ngũ những người làm công tác văn hóa, trí thức, văn nghệ sỹ trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động; liên kết các lực lượng làm công tác văn hóa, văn nghệ trong và ngoài nước, tạo thành một mặt trận đồng lòng, dốc sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại.

Công tác tuyên truyền cần đảm bảo đúng định hướng chính trị, tư tưởng, đặc biệt đối với những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm; tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm; chủ động cập nhật, bám sát tiến độ, quá trình chuẩn bị và tổ chức

Hội nghị; bảo đảm tính thường xuyên, liên tục, đề cao tính thuyết phục, chất lượng, hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng và trong xã hội.

## **II- NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN**

Nội dung tuyên truyền chia thành 3 đợt, căn cứ theo thời gian tổ chức Hội nghị (dự kiến ngày 24/11/2021). Cụ thể như sau:

### **1. Đợt 1: Tuyên truyền trước thời gian diễn ra Hội nghị (từ 14/11/2021 -23/11/2021)**

- Các cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch và triển khai các tuyến tin, bài tuyên truyền, điểm những sự kiện chính trị, tọa đàm có liên quan việc triển khai các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trong thời gian qua về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và một số định hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng một cách bài bản, khoa học, trách nhiệm.

- Nội dung tuyên truyền tập trung vào những sự kiện trọng điểm sau:

+ Triển lãm với chủ đề “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan thực hiện dự kiến vào ngày 21/11/2021 tại Trung tâm Triển lãm Vân Hồ.

+ Chương trình nghệ thuật chào mừng Hội nghị với chủ đề “Việt Nam với khát vọng phát triển phồn vinh và hạnh phúc” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan thực hiện dự kiến tổ chức tối ngày 23/11/2021 tại Nhà Hát lớn Hà Nội.

+ Phim tài liệu về đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ qua các thời kỳ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan thực hiện.

+ Phỏng vấn, ghi hình và lấy ý kiến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; trong đó, đặc biệt của các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sỹ, những người đã có đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; những nhận xét, đánh giá của các tổ chức, cá nhân cả trong và ngoài nước.

### **2. Đợt 2: Tuyên truyền trong thời gian diễn ra Hội nghị (dự kiến ngày 24/11/2021)**

Các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền phản ánh toàn diện diễn biến Hội nghị; mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng; chủ đề, thông điệp của Hội nghị; bài phát biểu chỉ đạo, định hướng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Hội nghị; trách nhiệm của các đại biểu tham dự; các hoạt động của Hội nghị; các chuyên đề, ý kiến, tham luận tiêu biểu của các bộ, ban, ngành, địa phương và chú trọng, đề cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, mang tính xây dựng, góp ý của các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sỹ để tạo sự đồng thuận trong xã hội đối với Hội nghị.

### **3. Đợt 3: Tuyên truyền sau thời gian diễn ra Hội nghị**

- Tuyên truyền thành công Hội nghị diễn ra tại Thủ đô Hà Nội và trực tuyến tại các địa phương trên cả nước; khẳng định đây là sự kiện văn hóa quan trọng, nổi bật; đăng, phát, phân tích, làm rõ thêm các bài phát biểu chỉ đạo, định hướng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lan tỏa thông điệp, phản ánh dư luận tích cực của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong nước và quốc tế về kết quả công tác tổ chức của Hội nghị.

- Trong thời gian này, các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường tối đa các tuyến tin, bài; khuyến khích xây dựng các bài viết, phân tích, phỏng vấn, bình luận... với nội dung và hình thức mới mẻ, sinh động, có sức lan tỏa sâu rộng về chủ đề Hội nghị gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 17/2/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030”; nhằm tạo không khí phấn khởi, khích lệ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đoàn kết, tập hợp các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sỹ chung sức xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, đồng hành xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thi đua lập nhiều thành tích, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

- Chủ động đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, xuyên tạc, phủ nhận các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trong thời gian qua về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam và một số định hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

## **III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

### **1. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ**

Chỉ đạo, định hướng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về Hội nghị. Biên tập, đưa nội dung tuyên truyền về sự kiện vào Trang Thông tin điện tử Tỉnh ủy... Tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí tác nghiệp, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền.

Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác tuyên truyền về Hội nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả.

## **2. Sở Thông tin & Truyền thông**

Đề nghị Sở Thông & Truyền thông phối hợp định hướng, theo dõi, giám sát các cơ quan báo chí trong tỉnh triển khai công tác thông tin, tuyên truyền Hội nghị. Quản lý chặt chẽ các hoạt động thông tin, truyền thông; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đưa thông tin sai trái, xuyên tạc, không đúng định hướng.

## **3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch**

Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền theo thế mạnh của ngành; tổ chức, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, những người làm công tác văn hóa trong tỉnh theo dõi, nắm bắt nội dung, thông tin về Hội nghị.

## **4. Báo Lai Châu, Đài PT-TH,**

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền (lồng ghép trong kế hoạch tuyên truyền tháng 11/2021) theo nội dung tuyên truyền trên; tổ chức, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề giới thiệu, quảng bá về Hội nghị; đăng, phát thường xuyên, liên tục, bảo đảm chất lượng, thu hút sự quan tâm theo dõi, bình luận tích cực của đông đảo công chúng, dư luận xã hội, đặc biệt là các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ. Tập trung tuyên truyền sâu rộng vào thời điểm trước, trong và sau Hội nghị; nêu bật được truyền thống, đặc trưng văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Chủ động khai thác, đăng tải một số bài viết của các chuyên gia, nhà văn hóa lớn về chủ đề liên quan đến Hội nghị; trong đó nêu bật được mục đích, ý nghĩa, vai trò quan trọng của Hội nghị; phỏng vấn các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các địa phương (phụ trách lĩnh vực văn hóa, văn nghệ), lãnh đạo quản lý ngành văn hóa các cấp về ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội nghị; việc cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ lĩnh vực văn hóa được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng của địa phương, đơn vị...; căn cứ tình hình thực tiễn điều chỉnh nội dung thông tin phù hợp, hiệu quả.

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức tiếp sóng, phát sóng trực tiếp

Hội nghị và tiếp sóng các chương trình, sự kiện liên quan đến Hội nghị do Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các kênh Truyền hình Nhân dân xây dựng; phát sóng trên khung giờ có đông khán, thính giả theo dõi.

### **5. Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Công thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử Tỉnh ủy**

Căn cứ nội dung trên triển khai tuyên truyền trên các trang, công thông tin điện tử đảm bảo phù hợp, thiết thực. Chủ động khai thác, đăng tải một số bài viết của các chuyên gia, nhà văn hóa lớn về chủ đề liên quan đến Hội nghị; trong đó nêu bật được mục đích, ý nghĩa, vai trò quan trọng của Hội nghị.

Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh động viên, khuyến khích văn nghệ sỹ tích cực, chủ động tham gia, theo dõi, nắm bắt nội dung Hội nghị; bám sát nội dung định hướng trên tích cực sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội nghị và tuyên truyền giới thiệu, quảng bá về miền đất, văn hóa, con người Lai Châu.

### **6. Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh**

Tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, trong đó tập trung tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở; trang, công thông tin điện tử các ngành, đơn vị theo nội dung định hướng trên. Chỉ đạo, tạo điều kiện cho đội ngũ những người làm công tác văn hóa, văn nghệ sỹ của địa phương, đơn vị theo dõi, nắm bắt nội dung, tiến trình của Hội nghị.

Việc thông tin, tuyên truyền về Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là nhiệm vụ rất quan trọng, ý nghĩa và nội dung luôn được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là lực lượng các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sỹ quan tâm, theo dõi. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ Hướng dẫn triển khai thực hiện nghiêm túc bảo đảm nội dung, yêu cầu đề ra./.

#### Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Trung ương (b/c),
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Đ/c Trưởng ban (b/c),
- Sở Thông tin và Truyền thông (p/h),
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
- Các cơ quan báo chí tỉnh,
- Công Thông tin điện tử tỉnh,
- Trang Thông tin điện tử Tỉnh ủy,
- Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh,

**K/T TRƯỞNG BAN**  
**PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC**

**Đặng Thanh Sơn**

- Phòng TT-BC-XB,
- Lưu.